

## DCSD Tôn Vinh Ngày Tri Ân Nhân Viên với Những Lễ Kỷ Niệm Trần Ngập Lòng Biết Ơn và Sự Hào Phóng

Vào Thứ Sáu, ngày 6 tháng 10, DeKalb County School District (DCSD) đã thật sự sống động với những lễ hội và lễ kỷ niệm khi các quản trị viên và nhân viên văn phòng của Học Khu đến thăm tất cả 138 trường học và trung tâm để bày tỏ sự cảm kích của họ trong *Ngày Tri Ân Nhân Viên!* Dịp đặc biệt này, trùng với Kỳ Nghỉ Thu dành cho học sinh và ngày phát triển chuyên môn cho nhân viên, là minh chứng cho cam kết của DCSD trong việc ghi nhận và cảm ơn những nhân viên trung thành và tận tâm của mình.

Nhưng các hoạt động lễ hội vẫn chưa dừng lại ở đó. Các tài xế xe buýt và nhân viên giám sát đã được tôn vinh vào Thứ Ba, ngày 10 tháng 10, vì họ nghỉ vào Thứ Sáu, để đảm bảo rằng mọi nhân viên quý báu đều được vinh danh.

Điểm nổi bật đặc biệt của ngày tri ân là cam kết của học khu đối với các nhân viên quay trở lại từ năm học 2022-2023. Họ đã được khen thưởng vì lòng trung thành của mình với toàn bộ tiền thưởng khích lệ giữ chân nhân viên trị giá \$2.000 thay vì \$1.000 mỗi học kỳ như đã hứa ban đầu. Những quỹ này đóng vai trò như một hình thức bày tỏ tri ân vì cống hiến hết mình và cam kết của họ đối với học sinh, các gia đình, đối tác cộng đồng và với nhau ở Quận DeKalb.

Trong lễ kỷ niệm, các giáo viên mới của DCSD cho năm học 2023-2024 đã nhận được phần thưởng nhập môn đầu tiên, điều này ghi nhận lòng nhiệt thành và cam kết của họ trong việc định hình tương lai của học khu.

Nhóm nhân viên DCSD thứ ba được vinh danh đều là những nhân viên mới của năm học 2023-2024. Họ đã nhận được những “túi quà tặng” độc đáo với đủ các loại quà, bao gồm thẻ quà tặng, cặp hồ sơ, mũ và bút, được coi như một cử chỉ mang tính biểu tượng để chào đón tất cả những người mới đến với gia đình DCSD.

Hai ngày này tràn ngập niềm vui, tiếng cười và lòng biết ơn chân thành. Ngày Tri Ân Nhân Viên là một lời nhắc hàng năm rằng DCSD coi trọng và trân trọng sự cống hiến cũng như cam kết từ toàn bộ lực lượng lao động của mình, khiến đây trở thành một nơi tuyệt vời để thành công, học hỏi và tạo ra tác động lâu dài.

DCSD tiếp tục gương mẫu đi đầu, cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy một môi trường mang đến hỗ trợ và đánh giá cao cho nhân viên của mình, những người đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của học sinh và cộng đồng.

Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem các cảnh trong Ngày Tri Ân Nhân Viên năm 2023:

- Hình Ảnh Toàn Học Khu từ Thứ Sáu, ngày 6 tháng 10: <https://flic.kr/s/aHBqjAXt3k>
- Lễ Kỷ Niệm dành cho Tài Xế Xe Buýt và Nhân Viên Giám Sát Xe Buýt vào thứ ba ngày 10 tháng 10: <https://flic.kr/s/aHBqjAY4aN>